

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
MTQG HUYỆN YÊN THẾ  
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

**BIỂU TÔNG HỢP**

**Tóm tắt khen thưởng các tập thể, cá nhân xã Tân Sỏi có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2023**  
(Kèm theo Tờ trình số 35/TTTr-VPDP ngày 28/12/2023 của Văn phòng Điều phối NTM huyện)

<b>TT</b>	<b>Tên đơn vị/cá nhân/ chức vụ, đơn vị</b>	<b>Thành tích nổi bật trong lĩnh vực được khen trong Năm 2023</b>
<b>I</b>	<b>Tập thể</b>	
1	Hội liên hiệp phụ nữ xã Tân Sỏi	Xác định xây dựng Nông thôn mới là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong năm Hội phụ nữ tích cực tổ chức tuyên truyền cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc thu gom phân loại rác, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường: Đã tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm được 4 đợt có 1.145 hội viên phụ nữ tham gia, tổ chức trồng mới 3 tuyến đường hoa dài 1.200m trồng 175 cây chương vàng, 116 cây cau, tổng kinh phí 19.500.000 đồng; Hỗ trợ 1 triệu đồng Lắp hệ thống đèn đường; Tuyên truyền vận động gia đình hội viên đóng phí vận chuyển rác đạt 1055/1145= 92,1%; Tặng 230 thùng phân loại rác cho 215 hộ gia đình kinh phí trị giá 9.500.000 đồng; Hướng dẫn gia đình hội viên phân loại rác, bán rác tái chế tiết kiệm tiền giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo: Đã tiết kiệm được 25.800.000 đồng tặng 01 con bò trị giá 12 triệu, tặng 15 suất quà cho phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi trị giá 13.800.000 đồng; Xây 01 mái âm tình thương hỗ trợ 10 triệu đồng.
		Thôn Tân Mãi nằm ở phía Tây xã Tân Sỏi. Có diện tích tự nhiên là 101ha,

2	<p>Nhân dân và cán bộ thôn Tân Mái xã Tân Sỏi</p>	<p>tổng số hộ là 202 hộ với 750 khẩu, có 4 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Mường cùng chung sống. Thôn có 01 chi bộ với 36 đảng viên, 5 đoàn thể, 01 trường thôn, 01 Phó Thôn, 01 công an viên, có 01 tổ tự quản. có các Ranh giới tiếp giáp như sau phía Đông giáp với thôn Phú Bản, phía Tây giáp với thôn Giữa xã Tân Trung huyện Tân Yên, phía Nam giáp với thôn Phúc Đình xã Phúc Hòa huyện Tân Yên, phía Bắc giáp với thôn Vàng xã Đồng Lạc.Đời sống và nguồn thu nhập của nhân dân dựa vào sản xuất chăn nuôi là chủ yếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.</p> <p>Trong năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Sỏi và chi ủy chi bộ thôn Tân Mái ban phát triển của thôn cùng các thành viên Ban mặt trận trong thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra cụ thể như vận động nhân dân đóng tiền đối ứng xây dựng các công trình nông thôn mới; hàng tháng, hàng tuần vận động nhân dân tham gia quét dọn, phát quang hành lang đường giao thông trong thôn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường đường sáng, làng xanh, sạch đẹp và đã có 96% hộ dân tham gia đóng tiền để thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.</p>
3	<p>Nhân dân và cán bộ thôn Sỏi xã Tân Sỏi</p>	<p>Thôn Sỏi nằm ở trung tâm xã Tân Sỏi. Có diện tích tự nhiên là 11.000 m<sup>2</sup>, tổng số hộ là 135 hộ với 516 khẩu, có 4 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Dao cùng chung sống. Thôn có 01 chi bộ với 28 đảng viên, 5 đoàn thể, 01 trường thôn, 01 Phó Thôn, 01 công an viên, có 02 đại biểu HĐND xã, có 01 tổ tự quản. có các Ranh giới tiếp giáp như sau phía Đông giáp với thôn Cầu, phía Tây giáp với thôn Phú bản, phía Nam giáp với thôn Chè, phía Bắc giáp với thôn Dầm Chúc.Đời sống và nguồn thu nhập của nhân dân dựa vào sản xuất kinh doanh là chủ yếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.</p> <p>Trong năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Sỏi và Chi ủy chi bộ thôn Sỏi ban phát triển của thôn cùng các thành viên Ban mặt trận trong</p>

<p>thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra cụ thể như vận động nhân dân đóng tiền đối ứng xây dựng các công trình nông thôn mới; đồng thời vận động nhân dân tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, phát quang hành lang đường giao thông trong thôn hằng tuần, hằng tháng góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường đường làng sáng, xanh, sạch đẹp và đã có 100% hộ dân tham gia đóng tiền để thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.</p>	<p>Thôn Chiềng nằm ở phía Tây xã Tân Sỏi. Có diện tích tự nhiên là 59,2 ha, tổng số hộ là 132 hộ với 441 khẩu, có 5 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Cao lan, Mường cùng chung sống. Thôn có 01 chi bộ với 23 đảng viên, 5 đoàn thể, 01 trường thôn, 01 Phó Thôn, 01 công an viên, có 01 đại biểu HĐND xã, có 01 tổ tự quản. Có các Ranch giới tiếp giáp như sau phía Đông giáp với thôn Phú Bản , phía Tây giáp với thôn Tân Mái, phía Nam giáp với thôn Phú bản, phía Bắc giáp với thôn Đền xã Đòng Lạc. Đời sống và nguồn thu nhập của nhân dân dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu, thương mại dịch vụ ngày càng phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.</p> <p>Trong năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Sỏi và Chi ủy chi bộ thôn Chiềng ban phát triển của thôn cùng các thành viên Ban mặt trận trong thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra cụ thể như vận động nhân dân đóng tiền đối ứng, ngày công và hiến đất xây Mái vòm khu thể thao, kênh tiêu, nghĩa trang nhân dân thuộc các dự án tiếp thu trong xây dựng nông thôn mới, mỗi tháng vận động nhân dân tham gia quét dọn, phát quang hành lang đường giao thông trong thôn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường đường làng sáng, xanh, sạch đẹp và đã có 100% hộ dân tham gia đóng tiền để thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.</p>
<p>4</p>	<p>Nhân dân và cán bộ thôn Chiềng, xã Tân Sỏi</p>

<p>Thôn Cầu nằm ở phía Đông xã Tân Sỏi. Có diện tích tự nhiên là 54 ha, tổng số hộ là 167 hộ với 642 khẩu, có 6 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Cao lan, Mường, Thái cùng chung sống. Thôn có 01 chi bộ với 18 đảng viên, 5 đoàn thể, 01 trường thôn, 01 Phó Thôn, 01 công an viên, có 03 đại biểu HĐND xã, có 01 tổ tự quản. có các Ranh giới tiếp giáp như sau phía Đông giáp với tổ dân phố Sỏi Thị Trấn Bó Hạ , phía Tây giáp với thôn Sỏi, phía Nam giáp với thôn Yên Cư, phía Bắc giáp với thôn Trại Chuối xã Đồng Kỳ. Đồi sống và nguồn thu nhập của nhân dân dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu, thương mại dịch vụ ngày càng phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.</p>	<p>Nhân dân và cán bộ thôn Cầu, xã Tân Sỏi</p>	<p>Trong năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Sỏi và Chi ủy chi bộ thôn Cầu ban phát triển của thôn cùng các thành viên Ban mật trận trong thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đề ra cụ thể như vận động nhân dân đóng tiền đối ứng, ngày công và hiến đất xây dựng kênh tiêu và khu thể thao, nghĩa trang nhân dân thuộc các dự án trong xây dựng nông thôn mới; hàng tháng, hàng tuần vận động nhân dân tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, phát quang hành lang đường giao thông trong thôn, xóm góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường đường làng sáng - xanh - sạch - đẹp và đã có 100% hộ dân tham gia đóng tiền để thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.</p>
<p>5</p>	<p><b>Cá nhân</b></p>	<p>Ông Đào Đức Hải – Công chức Địa chính – Nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Tân sỏi</p>
<p>II</p>	<p>1</p>	<p>Trong năm 2023 là công chức Địa chính – Nông nghiệp – xây dựng và môi trường là thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã Tân Sỏi bản thân được giao phụ trách 04 tiêu chí nông thôn mới của xã ( tiêu chí số 1; Chỉ tiêu số 17.3, 17.4, 17.5 và tổng hợp tiêu chí số 17). Bản thân đã thu thập thông tin và xây dựng hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới được giao đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo sự phân công của trưởng ban quản lý xây dựng</p>

		nông thôn mới của xã.
2	Bà Nguyễn Thu Hương - Công chức Văn phòng – Thống kê xã Tân sỏi	<p>Trong năm 2023 là công chức Văn Phòng – Thống kê và được UBND – Ban quản xây dựng nông mới của xã giao là thành viên tổ giúp việc và phối hợp các thành viên ban quản lý nông thôn mới của xã xây dựng hoàn thiện hồ sơ minh chứng đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới đảm bảo, kịp thời; đồng thời cùng tổ giúp việc tổng hợp hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng NTM của xã năm 2023.</p>
3	Ông Lê Chiêu Thống – Công chức VHXH Thị Trấn Bô Hạ được biệt phái sang xã Tân Sỏi công tác	<p>Trong năm 2023 là công chức VHXH được biệt phái sang công tác tại UBND xã Tân Sỏi được lãnh Đạo UBND xã Tân Sỏi phân công làm lĩnh vực Văn Phòng – Thống kê và tổng hợp và làm đầu mối nông thôn mới của xã; tôi đã tích cực đôn đốc các thành viên ban quản lý nông thôn mới của xã hoàn thiện hồ sơ minh chứng đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành tiêu chí được phân công phụ trách.</p>
4	Bà Nguyễn Thị Duyên – Công chức VHXH xã Tân Sỏi	<p>Trong năm 2023 là công chức VHXH là thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã Tân Sỏi bản thân được giao làm hồ sơ minh chứng 04 tiêu chí nông thôn mới của xã (tiêu chí số 11; tiêu chí số 12 thuộc lĩnh vực Thương binh xã hội; tiêu chí số 6, tiêu chí số 16 thuộc lĩnh vực Văn hóa ). Bản thân đã thu thập thông tin và thiết lập hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới được giao đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo sự phân công của trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã.</p>
5	Bà Nguyễn Thị Huệ - Công chức Văn phòng – Thống kê xã Tân sỏi	<p>Trong năm 2023 là công chức VPTK - thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã Tân Sỏi bản thân được giao làm hồ sơ minh chứng chỉ tiêu số 17.2, 17.6, 17.7, 17.11, 17.12 thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3, 18.5 thuộc tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Bản thân đã thu thập thông tin và hoàn thiện hồ sơ minh chứng</p>

		<p>các tiêu chí nông thôn mới được giao đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo sự phân công của trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng thời phối hợp, cung cấp các tài liệu chứng thuộc lĩnh vực mình đang thực hiện cho các đồng chí phụ trách các tiêu chí có liên quan để hoàn thiện hồ sơ minh chứng đúng thời gian và đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của ngành cấp trên.</p>
6	<p>Ông Phạm Viết Bằng – Phó BTCB – Trưởng thôn Tân Mai xã Tân Sỏi</p>	<p>Trong năm 2023 là Phó bí thư chi bộ - trưởng thôn, bản thân tôi luôn tích cực tuyên truyền vận động các hộ gia đình và nhân dân của thôn tham gia các phong trào của thôn như tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tham gia đóng tiền đối ứng để xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn thôn; đồng thời tích cực hưởng và vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc ủng hộ khác do cấp trên phát động; Bản thân tôi đã đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ tiên, ngày công và vận động nhân dân trong thôn tham gia đóng tiền đối ứng xây dựng các dự án.</p>
7	<p>Bà Nguyễn Thị Duyên – BTCB – Trưởng thôn Sỏi xã Tân Sỏi</p>	<p>Trong năm 2023 là Bí thư chi bộ - trưởng thôn, bản thân tôi luôn tích cực chỉ đạo các đoàn thể trong thôn cùng với các đảng viên chi bộ thôn tuyên truyền vận động các hộ gia đình và nhân dân của thôn tham gia các phong trào của thôn như tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tham gia đóng tiền đối ứng để xây dựng các dự án trong chương trình Xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia và vận động người dân tham gia các phong trào khác do cấp trên phát động và bản thân tôi luôn đi đầu trong việc đóng góp tiên, ngày công lao động và vận động nhân dân trong thôn tích cực tham gia góp phần vào xây dựng nông thôn mới của địa phương năm 2023.</p>
<b>III</b>	<b>Hộ gia đình</b>	
1	<p>Hộ Ông Nguyễn Thanh Bằng – Thôn Chiềng, xã Tân Sỏi</p>	<p>Trong năm 2023 gia đình ông Nguyễn Thanh Bằng luôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện</p>

		<p>đầy đủ nghĩa vụ của công dân; tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào của địa phương, gia đình luôn tích cực tham gia đóng góp tiền đối ứng và gia đình ủng hộ tiền cho thôn trong xây dựng nông thôn mới của thôn với số tiền là 15.000.000 đồng</p>
<p>2</p>	<p>Hộ ông Trần Đức Lợi thôn Phú Bản, xã Tân Sỏi</p>	<p>Trong năm 2023 gia đình ông Trần Đức Lợi luôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân; tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào của địa phương, gia đình luôn tích cực tham gia đóng góp tiền đối ứng và vận động nhân dân tích cực đóng tiền đối ứng xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.</p>
<p>3</p>	<p>Hộ Bà Nguyễn Thị Thu thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi</p>	<p>Trong năm 2023 gia đình ông Bà Nguyễn Thị Thu luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân; tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào của địa phương, gia đình luôn tích cực tham gia đóng góp và vận động con cháu đóng góp, vận động các hộ trả lại đất để làm nghĩa trang nhân dân của thôn và gia đình bà ủng hộ xây dựng nông thôn mới của thôn với số tiền là 10.000.000 đồng.</p>